

Số: /BC-UBND

Ia Grai, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Công văn số 710/BDT-VP&TTĐB ngày 20/6/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về việc báo cáo tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, báo cáo cụ thể như sau.

I. Tình hình triển khai, chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm 2022

1. Tình hình đặc điểm cơ bản của địa phương

Ia Grai là huyện miền núi, biên giới, có 12 xã và 01 thị trấn; sau khi thực hiện Quyết định về sáp nhập, chia tách thành lập mới đối với các thôn, làng huyện có 131 thôn, làng, tổ dân phố; Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Ia Grai có 11/11 xã thuộc khu vực I (xã Ia Yok, thị trấn Ia Kha không thuộc phạm vi phân định); Dân số toàn huyện cuối năm 2021 hơn 109.850 người, trong đó dân tộc thiểu số là 51.216 người, chiếm tỷ lệ 46,62%; có 2.906 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,76%/tổng số hộ; hộ nghèo người dân tộc thiểu số (DTTS) là 2.332 hộ chiếm 80,24% so với tổng hộ nghèo toàn huyện; thu nhập bình quân đầu người 42,5 triệu đồng/người/năm.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực: Cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất thường xuyên được triển khai; Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm; An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm gần đây có chiều hướng giảm.

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc

thiếu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND huyện Ia Grai về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2022; Ban Chỉ đạo huyện Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 11/5/2022 của Ban Chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2022 trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, BCĐ huyện, giao Phòng Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Mặt trận và các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện.

II. Kết quả đạt được

1. Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022.

a) Về tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hậu quả và những nguyên nhân cơ bản trên địa bàn huyện

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số cặp kết hôn có **512** cặp; số cặp tảo hôn là **71** cặp, trong đó **70** cặp tảo hôn là DTTS, chiếm 13,67% số cặp kết hôn; tăng 19 cặp so cùng kỳ, (6 tháng đầu năm 2021 số cặp kết hôn có **150** cặp; tổng số cặp tảo hôn là **51** cặp, chiếm 34% số cặp kết hôn).

(có biểu tổng hợp kèm theo)

- Hậu quả thực tế do tảo hôn: Kết hôn sớm khi chưa đến tuổi quy định (*nam dưới 20 tuổi, nữ dưới 18 tuổi*) để lại hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, chất lượng giống nòi và kinh tế gia đình. Đa phần những gia đình tảo hôn thường có cuộc sống rất khó khăn do không được pháp luật công nhận nên không được thụ hưởng đầy đủ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội triển khai tại địa phương; Phần lớn là các trường hợp chưa học hành đầy đủ, nên thiếu kiến thức về chăm sóc con cái, kiến thức về phát triển kinh tế. Thiếu hiểu biết về cách ứng xử, trách nhiệm, bổn phận của những người làm vợ, làm chồng nên các cặp vợ chồng trẻ thường xảy ra mâu thuẫn, từ đó làm tăng tỷ lệ ly hôn, đồng thời xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Con cái của những cặp vợ chồng tảo hôn cũng bị ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, gặp rất nhiều khó khăn khi làm giấy khai sinh, cấp thẻ BHYT hoặc làm thủ tục nhập học. Ngay bản thân những bà mẹ trẻ cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe do cơ thể chưa đến độ phát triển hoàn thiện. Tảo hôn sớm cũng để lại gánh nặng cho xã hội về kinh tế, giáo dục, y tế...

- Những yếu tố, nguyên nhân cơ bản làm gây ra tình trạng tảo hôn

+ Ảnh hưởng của phong tục, tập quán lạc hậu; những hủ tục như hứa hôn; sự thiếu quan tâm quản lý, giáo dục con em của các bậc phụ huynh; nhất là các bậc phụ huynh do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn; trình độ dân trí và nhận

thức pháp luật về hôn nhân và gia đình của người dân còn hạn chế, nhất là tư tưởng cho con có vợ, có chồng sớm để khỏi gánh nặng cha mẹ;

+ Sự can thiệp của chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết (*theo báo cáo các xã 6 tháng đầu năm chưa xử lý trường hợp vi phạm nào*); Công tác đăng ký kết hôn và quản lý hộ tịch, hộ khẩu còn gặp nhiều khó khăn; cán bộ cơ sở chưa kịp thời nắm chắc tình hình tảo hôn tại địa phương.

-+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, trường học; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên chưa được quan tâm đúng mức.

+ Một bộ phận không nhỏ trẻ vị thành niên có lối sống buông thả, đua đòi và yêu đương sớm dẫn đến có thai ngoài ý muốn, nên thường “thúc ép” gia đình phải tổ chức cưới, hỏi để có “danh phận” trong gia đình, họ hàng hai bên; không bị xấu hổ với bà con xóm làng là có “con hoang”; là ngoài ý muốn của cha, mẹ, gia đình và cộng đồng.

b) Về hôn nhân cận huyết thống: Trong 6 tháng đầu năm 2022, không có trường hợp kết hôn cận huyết thống.

2. Tình hình triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022.

a. Các hoạt động đã triển khai.

- Về hoạt động của địa phương: Ủy ban nhân dân huyện, và 100% Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo; Ban hành quyết định quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2022; Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, để đánh giá kết quả triển khai thực hiện và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 sát với tình hình, thực trạng của địa phương.

- Về cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông: chưa nhận, cấp.

- Việc xây dựng, triển khai, nhân rộng mô hình điểm cụ thể:

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã đã thành lập, triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Mô hình Câu lạc bộ “Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 03 xã (*Ia Chía, Ia Khai, Ia Pêch*), hơn 60 thành viên tham gia.

+ Huyện đoàn phối hợp với UBND các xã đã thành lập và triển khai có hiệu quả 03 Mô hình “Câu lạc bộ Tiền hôn nhân” tại 03 xã (*Ia Tô, Ia Hrung, Ia Bã*) với hơn 40 thành viên tham gia.

+ Trung tâm Y tế phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn duy trì các mô hình liên quan đến sức khỏe sinh sản và giới tính như: Mô hình nâng cao chất

lượng dân số một số dân tộc ít người; Dự án sàng lọc trước sinh và sau sinh; Mô hình tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân; Đề án hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh.

+ Xây dựng mô hình gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa, mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt; xây dựng mô hình “nhà tạm lánh” tiếp nhận các trường hợp bị bạo hành gia đình để tư vấn pháp luật và có biện pháp can thiệp đảm bảo an toàn sức khỏe, tinh thần cho họ. Bên cạnh đó UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, đưa vào hương ước, quy ước về cam kết không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; xây dựng và bảo tồn các thể loại văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; xây dựng trường lớp đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để con em dân tộc thiểu số học tập.

+ Kết quả các hoạt động tư vấn, can thiệp sớm giúp giải đáp những thắc mắc của các bậc phụ huynh, các em học sinh và lứa tuổi thanh thiếu niên về sức khỏe sinh sản vị thành niên, đồng thời giúp hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, từ đó định hướng cho các em học sinh và thanh thiếu niên về nghề nghiệp, tránh xa các tệ nạn xã hội cũng như kết hôn sớm. Đặc biệt là xây dựng mô hình “nhà tạm lánh” giúp người yếu thế, người bị bạo hành gia đình được bảo vệ trước những xâm hại về thể chất và tinh thần, ngoài ra còn cung cấp thông tin và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng để họ có thể tự bảo vệ mình hoặc kêu gọi trợ giúp.

- Các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ tham gia thực hiện Đề án

+ Phòng Dân tộc phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đã triển khai tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 05 xã trên địa bàn huyện (*xã Ia O, Ia Sao, Ia Dêr, Ia Grăng, Ia Hrung*), với hơn 200 đại biểu tham dự, thành phần tham dự Hội nghị: Thành viên Ban Chỉ đạo xã, Bí thư Chi bộ thôn, trưởng thôn, già làng, người có uy tín, các hội, đoàn thể thôn, làng. Công tác triển khai hội nghị được thực hiện chu đáo, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, chế độ đại biểu để dự hội nghị. Tại Hội nghị phòng Dân tộc đã mời Báo cáo viên của huyện cung cấp 4 Chuyên đề liên quan đến các nội dung về công tác giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Dân tộc huyện, UBND các xã, tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 03 lớp tại 03 xã (*xã Ia Chia, Ia Khai, Ia Péch*) hơn 200 đại biểu là hội viên tham dự. Ngoài ra Hội còn lồng ghép tuyên truyền phòng chống tảo hôn trong triển khai thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” tại 07 xã, có hơn 500 hội viên tham gia.

+ Huyện đoàn phối hợp với Phòng Dân tộc, UBND các xã, tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin 03 lớp tại 03 (*xã Ia Tô, Ia Hrung, Ia Bă*), hơn 180

Thanh niên tham dự. Ngoài ra còn lồng ghép trong công tác hoạt động Đoàn tổ chức tuyên truyền cho hơn 210 Thanh niên về công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

+ Trung tâm Y tế huyện thường xuyên tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân các dân tộc ít người của các xã Ia Pếch, Ia Dêr, Ia Chiă, Ia Grăng hiểu biết về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của việc thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan, phòng chống tệ nạn xã hội, không để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, không để trẻ em bỏ học.....Ngoài mục đích góp phần giảm nhanh tỷ lệ tảo hôn của người dân tại địa bàn các xã triển khai, việc triển khai mô hình còn giảm tỷ lệ trẻ em bị dị dạng, dị tật, bệnh tật... do hậu quả của việc mang thai và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên và hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh đó, mô hình sẽ làm giảm tỷ lệ phụ nữ nạo phá thai, nâng cao sức khỏe cho phụ nữ; giảm chi phí và thời gian nghỉ lao động với lý do thai sản, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn chính sách dân số của Đảng và Nhà nước.

- Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp Trung tâm văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan tới vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã được, triển khai thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở; kết hợp lồng ghép tuyên truyền nội dung tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với các phong trào TĐĐKXDĐSVH, buổi sinh hoạt cộng đồng; đưa quy định cấm việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết vào trong hương ước, quy ước của các thôn, làng, TDP. Trong 06 tháng đầu năm 2022, cơ quan đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện xây dựng 09 chương trình địa phương với 11 tin bài và phóng sự với thời lượng 15 phút. Kết quả thực hiện đã cho thấy người dân trên địa bàn cơ bản nắm được các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, trẻ em, tuổi kết hôn...; nhận thức rõ tác hại, ảnh hưởng của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với chất lượng gia đình, xã hội qua đó làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, từng bước hạn chế tiến tới chấm dứt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các bản hương ước, quy ước của các thôn, làng được đề nghị phê duyệt 06 tháng đầu năm 2022 đã bổ sung, lồng ghép các điểm mới về quy định về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong xây dựng, dự thảo. Với sự tiến bộ trong nhận thức, xây dựng quy ước chung đã góp phần đẩy lùi, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở trong cộng đồng và xã hội.

- Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện: Thương xuyên chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình trong trường học: Đưa các nội dung về giáo dục giới tính, pháp luật về hôn nhân và gia đình, tác hại và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào trong chương trình giáo dục, các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của học sinh.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai hoạt thực hiện tuyên truyền, vận động thường xuyên và liên tục thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền qua các buổi giao ban, họp dân, cấp phát tài liệu như: Sách báo, tài liệu; Quan tâm tuyên truyền qua mạng lưới tuyên truyền viên xuống các thôn, làng để tuyên truyền Luật về Hôn nhân và Gia đình, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương.

+ Trong 6 tháng qua, trên địa bàn huyện cử 20 người tham gia tập huấn các lớp nâng cao năng lực trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức, đối tượng tham gia là Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn các hội, đoàn thể thôn, người có uy tín.

+ Phối hợp Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Mô hình điểm thực hiện Đề án Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Ia Chía, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho hơn **100** đại biểu là Ban Chỉ đạo xã, Bí thư chi bộ thôn làng, trưởng thôn, các hội, đoàn thể thôn...

b. Công tác kiểm tra triển khai thực hiện Đề án:

- Ban Chỉ đạo huyện ban hành Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 11/5/2022 về việc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và kiểm, tra giám sát việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2022.

- Trong 6 tháng đầu năm Phòng Dân tộc đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại 5 xã ((*xã Ia O, Ia Sao, Ia Dêr, Ia Grăng, Ia Hrung*), Phòng Dân tộc có báo cáo kết quả triển khai và những tồn tại, chế tại các địa phương, đưa ra các giải pháp đề nghị khắc phục.

c. Kinh phí thực hiện Đề án: Được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 492/KH-UBND, ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai và được Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai phân bổ với số tiền là **270.000.000** đồng.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

- Công tác chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể từng bước được đồng bộ; hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được duy trì. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, người dân đã hiểu và nắm bắt được các quy định của pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được hạn chế, tạo nên ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân

số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt trên địa bàn huyện không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

- Chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trong đó chủ động lồng ghép việc tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật...; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

2. Những hạn chế, yếu kém

Sáu tháng đầu năm 2022, công tác triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số” đạt được những kết quả khả quan, song bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế, đó là:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chưa thường xuyên và chưa được quan tâm đúng mức. Sự vào cuộc của chính quyền địa phương một số nơi đối với các trường hợp vi phạm chưa mạnh mẽ và thiếu kiên quyết; Tình trạng nể nang trong công tác, quan hệ cộng đồng khi xử lý các trường hợp vi phạm còn xảy ra.

- Việc xử phạt đối với người vi phạm theo quy định của pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã có chế tài (*theo Điều 58, Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã*). Tuy nhiên hầu hết các địa phương chưa triển khai thực hiện xử phạt vi phạm tảo hôn. Bên cạnh đó công tác vận động, thuyết phục các cặp tảo hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật còn nhiều lúng túng; việc quản lý đăng ký kết hôn của một số địa phương chưa chặt chẽ,; sự phối hợp giữa các ngành ở một số nơi còn mang tính hình thức, phong trào dẫn đến số cặp tảo hôn còn nhiều.

3. Những nguyên nhân hạn chế nêu trên

- Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến về Luật hôn nhân và gia đình chưa thường xuyên, một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả mang lại chưa cao; Công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tảo hôn còn nhiều lúng túng.

- Do phong tục, tập quán trình độ dân trí thấp cũng như quan niệm truyền thống văn hóa lâu đời của người DTTS về hôn nhân còn lạc hậu, chưa hiểu hết tác hại, hậu quả của việc kết hôn sớm và tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật. Bản thân gia đình có con tảo hôn chưa ý thức được những hệ lụy làm ảnh hưởng đến sức khỏe, giống nòi cũng như trong chăm sóc gia đình,

con cái. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, một số gia đình không thể cho con đi học dẫn đến thiếu hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình và đời sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung còn nghèo; một số gia đình thiếu người lao động nên bắt con lấy vợ, lấy chồng sớm để gánh vác công việc gia đình.

- Bên cạnh đó ảnh hưởng của cơ chế thị trường, văn hóa phẩm độc hại; Địa bàn rộng, số lượng người đồng bào dân tộc thiểu số đông, lực lượng tuyên truyền viên còn mỏng, hình thức chưa phong phú, mặt khác nguồn kinh phí phục vụ cho công tác này ít, chủ yếu lồng ghép các hoạt động khác nên dẫn đến hiệu quả mang lại chưa cao.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh về thực Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ về hôn nhân và gia đình, về phòng, chống tảo hôn vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình, kế hoạch hoạt động của chính quyền và các đoàn thể tại địa phương.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp pháp luật về hôn nhân và gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình trong trường học. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hoạt động văn hóa, lễ hội cộng đồng, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của chính quyền, đoàn thể, các câu lạc bộ, các tổ, nhóm. Phát huy vai trò của cán bộ thôn, làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

4. Xây dựng, đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn, cam kết không tảo hôn, thực hiện đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh theo đúng quy định...vào hương ước, quy ước thôn, làng, tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa.

5. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ xã, trưởng thôn, làng, trưởng dòng họ, người có uy tín để gia đình, người thân vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình và tiếp đó xử lý nghiêm người dân vi phạm. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, kịp

thời đề ra các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Đề xuất kiến nghị với Ban Dân tộc tỉnh:

- Thường xuyên hướng dẫn cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện cung cấp thông tin, linh động cụ thể hóa ngôn ngữ trong các tờ rơi phù hợp với từng địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền sâu rộng đạt hiệu quả cao.

- Quan tâm hơn nữa trong triển khai và nhân rộng các mô hình điểm đối với các địa phương có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao.

- Đề nghị tham mưu UBND tỉnh, xây dựng các giải pháp cụ thể hơn trong việc phòng ngừa và ngăn chặn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức hội thi tuyên truyền “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, trên địa bàn huyện Ia Grai./.

Nơi nhận:

- Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Thường trực UBMTTQVH huyện;
- UBND huyện (b/c);
- CVP, các phó CVP;
- Thành viên BCĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường PTTH, trường Nội trú huyện;
- Lưu: VT,DT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Đông

Phụ lục
TÌNH TRẠNG TẠO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA GRAI NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: /BC- UBND ngày tháng 6 năm 2022
của UBND huyện Ia Grai)

STT	Xã, thị trấn	Tổng số cặp kết hôn	Tổng số cặp tảo hôn	Số cặp tảo hôn là DTTS	Hôn nhân cận huyết thống (cặp)	
					Tổng số	DTTS
01	Xã Ia Dêr	59	06	06	0	0
02	Xã Ia Yok	42	03	03	0	0
03	Xã Ia Bă	34	01	01	0	0
04	Xã Ia Péch	27	06	06	0	0
05	Xã Ia Tô	70	02	02	0	0
06	TT-Ia Kha	97	02	02	0	0
07	Xã Ia Hrung	31	01	01	0	0
08	Xã Ia Grăng	14	06	05	0	0
09	Xã Ia Chía	24	13	13	0	0
10	Xã Ia Khai	20	03	03	0	0
11	Xã Ia Krăi	34	02	02	0	0
12	Xã Ia Sao	37	13	13	0	0
13	Xã Ia O	23	13	13	0	0
	TỔNG CỘNG	519	71	70	0	0